

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน้าที่พลเมือง ๑

<p>1. หลักการปกครองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ</p> <p>ก. เน้นความมั่นคงของประเทศชาติ</p> <p>ข. เน้นการปฏิบัติตามกฎกติกาของผู้บริหารประเทศ</p> <p>ค. เน้นเสียงข้างมากในการปกครอง แต่ยังฟังเสียงข้างน้อย</p> <p>ง. เน้นความอิสระ เสรีภาพในด้านการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่</p> <p>2. ลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร</p> <p>ก. ประชาชนมีเสรีภาพ</p> <p>ข. พรรคการเมืองมีบทบาทอย่างเต็มที่</p> <p>ค. ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารประเทศโดยตรง</p> <p>ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศ</p> <p>3. รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบัญญัติที่ให้ความสำคัญในเรื่องใดชัดเจนที่สุด</p> <p>ก. ประมุขของประเทศ</p> <p>ข. กระบวนการยุติธรรม</p> <p>ค. จัดประเภทของกฎหมาย</p> <p>ง. สิทธิ เสรีภาพของประชาชน</p> <p>4. การกระทำในข้อใดแสดงถึงความเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน</p> <p>ก. มีความกล้าหาญ</p> <p>ข. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>ค. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน</p> <p>ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน</p> <p>5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจำนวนกี่คน</p> <p>ก. 5 คน ข. 10 คน</p> <p>ค. 11 คน ง. 20 คน</p>	<p>6. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับข้อใด</p> <p>ก. สิทธิ ข. หน้าที่</p> <p>ค. เสรีภาพ ง. เสมอภาค</p> <p>7. การกระทำใดจัดว่าเป็นหน้าที่สำคัญของชาวไทยต่อโลก</p> <p>ก. การมีส่วนร่วมในการรับราชการทหาร</p> <p>ข. การรับการศึกษาอบรมถึงระดับสูงสุด</p> <p>ค. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ง. การเสียภาษี การซื้อสินค้าภายในและนอกประเทศ</p> <p>8. ข้อใดจัดเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง</p> <p>ก. สิทธิที่จะมีงานทำ</p> <p>ข. สิทธิในการรับการศึกษา</p> <p>ค. สิทธิในชีวิตและร่างกาย</p> <p>ง. สิทธิในการสร้างครอบครัว</p> <p>9. ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p> <p>ก. ประธานวุฒิสภา</p> <p>ข. ประธานรัฐสภา</p> <p>ค. ประธานองคมนตรี</p> <p>ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>10. หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีกับบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>ก. กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>ข. กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>ค. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>
---	--

<p>11. ผู้ที่จะสอบขอรับใบอนุญาตขับจักรยานยนต์ จะต้องมีความอายุเท่าไร</p> <p>ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p> <p>ข. ไม่ต่ำกว่า 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p> <p>ค. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p> <p>ง. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p> <p>12. กำหนดเวลาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือข้อใด</p> <p>ก. วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคมของทุกปี</p> <p>ข. วันที่ 1 มกราคมถึง 30 เมษายนของทุกปี</p> <p>ค. วันที่ 1 มกราคมถึง 30 กันยายนของทุกปี</p> <p>ง. วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของทุกปี</p> <p>13. นายคำซื้อสินค้าจากร้านรุ่งทวีพาณิชย์นายคำจะต้องชำระเงินค่าสินค้าพร้อมกับภาษีอะไร</p> <p>ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีสรรพสามิต</p> <p>ค. ภาษีเงินได้นิติบุคคล</p> <p>ง. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</p> <p>14. ข้อใดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 ที่เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง</p> <p>ก. ยาบ้า, ฝิ่น ข. มอร์ฟีน, ฝิ่น</p> <p>ค. เฮโรอีน, ยาบ้า ง. กัญชา, มอร์ฟีน</p> <p>15. กฎหมายที่บอกลักษณะความผิดและโทษเอาไว้คือกฎหมายใด</p> <p>ก. กฎหมายแพ่ง ข. กฎหมายอาญา</p> <p>ค. กฎหมายปกครอง ง. กฎหมายปฏิรูป</p> <p>16. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางอาญา</p> <p>ก. นายขาวผิดสัญญาซื้อขายกับนายดำ</p> <p>ข. นางแก้วยิงสามีตายเพราะสามีไปติดพันผู้หญิงอื่น</p> <p>ค. นางงามตาขับรถชนเด็กชายสมชายซึ่งเดินอยู่บนถนนตายคาที่</p> <p>ง. นายเขียวรับซื้อรถจักรยานยนต์จากนายแดง ซึ่งขโมยมาจากญาติ</p>	<p>17. เด็กชายขาว อายุ 6 ปี ลักทรัพย์ของนายแดง การกระทำของเด็กชายขาวจะมีผลตามกฎหมายอย่างไร</p> <p>ก. ไม่มีความผิดตามกฎหมาย</p> <p>ข. ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย</p> <p>ค. ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่ศาลอาจใช้วิธีการสำหรับเด็กได้</p> <p>ง. ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่ศาลยอมลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งได้</p> <p>18. การกระทำความผิดในกรณีใดที่กฎหมายบัญญัติให้ได้รับการลดหย่อนโทษ</p> <p>ก. การกระทำโดยเจตนา</p> <p>ข. การกระทำโดยไม่เจตนา</p> <p>ค. การกระทำโดยประมาท</p> <p>ง. การกระทำโดยเหตุบันดาลโทสะ</p> <p>19. นายแก้วและเพื่อนอีก 5 คน ร่วมกันรวบสร้อยทองรูปพรรณโดยใช้ปืนเป็นอาวุธ นายแก้วและเพื่อนมีความผิดฐานใด</p> <p>ก. ลักทรัพย์</p> <p>ข. ปล้นทรัพย์</p> <p>ค. ชิงทรัพย์</p> <p>ง. ยักยอกทรัพย์</p> <p>20. นายอ้วนรับซื้อโทรศัพท์มือถือจากนายอู๊ด ทั้งที่รู้ว่านายอู๊ดขโมยโทรศัพท์มาจากผู้อื่นก็ตาม นายขาว มีความผิดฐานใด</p> <p>ก. ชิงทรัพย์</p> <p>ข. ลักทรัพย์</p> <p>ค. รับซื้อของโจร</p> <p>ง. ยักยอกทรัพย์</p>
--	--

<p>21. ศาลใดที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน</p> <p>ก. ศาลชั้นต้น ข. ศาลอุทธรณ์</p> <p>ค. ศาลฎีกา ง. ศาลปกครอง</p> <p>22. หน่วยงานใดที่แสดงถึงการกระจายอำนาจการปกครอง</p> <p>ก. กรม</p> <p>ข. กระทรวง</p> <p>ค. เทศบาล</p> <p>ง. สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>23. พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายใด</p> <p>ก. รัฐบาล</p> <p>ข. วุฒิสภา</p> <p>ค. ฝ่ายนิติบัญญัติ</p> <p>ง. สภาผู้แทนราษฎร</p> <p>24. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษหมายถึงข้อใด</p> <p>ก. กรุงเทพมหานคร , เมืองพัทยา</p> <p>ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาล</p> <p>ค. องค์การบริหารส่วนตำบล , เทศบาลนคร</p> <p>ง. องค์การบริหารส่วนตำบล , องค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>25. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางใด</p> <p>ก. ศาล ข. รัฐบาล</p> <p>ค. รัฐสภา ง. วุฒิสภา</p> <p>26. ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ดังข้อใด</p> <p>ก. เข้าร่วมประชุมสภา</p> <p>ข. การจัดอภิปรายทางการเมือง</p> <p>ค. ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล</p> <p>ง. ร่วมลงมติเห็นชอบในโครงการต่างๆ</p>	<p>27. เมืองใดมีการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง</p> <p>ก. ชลบุรี</p> <p>ข. พัทยา</p> <p>ค. บางแสน</p> <p>ง. กรุงเทพมหานคร</p> <p>28. ภายหลังเหตุการณ์ใดที่ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวทางการเมืองและสำนักทางการเมืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน</p> <p>ก. เหตุการณ์วันมหาวิปโยค</p> <p>ข. เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519</p> <p>ค. เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535</p> <p>ง. เหตุการณ์ปฏิรูปการปกครอง 19 กันยายน พ.ศ. 2549</p> <p>29. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน</p> <p>ก. คณะกู่บ้านเมือง-กบฏบวรเดช</p> <p>ข. คณะราษฎร-เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475</p> <p>ค. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)-เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ</p> <p>ง. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)-เหตุการณ์ 19 กันยายน พ.ศ. 2549</p> <p>30. นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-2550 ประเทศไทยมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือการปฏิรูปมาแล้วกี่ครั้ง</p> <p>ก. 7 ครั้ง</p> <p>ข. 8 ครั้ง</p> <p>ค. 9 ครั้ง</p> <p>ง. 10 ครั้ง</p>
---	--

<p>31. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสังคม</p> <p>ก. จำนวนประชากร</p> <p>ข. อาณาเขตหรือพื้นที่</p> <p>ค. การจัดระเบียบทางสังคม</p> <p>ง. ครอบครัวและชุมชน</p> <p>32. สถาบันแรกที่มีบทบาทในการขัดเกลาสมาชิกในสังคมคือสถาบันใด</p> <p>ก. สถาบันศาสนา</p> <p>ข. สถาบันการศึกษา</p> <p>ค. สถาบันครอบครัว</p> <p>ง. สถาบันการเมืองการปกครอง</p> <p>33. การตีฉันทินินทา การถูกตำหนิ เป็นโทษที่ได้รับจากการกระทำผิดบรรทัดฐานประเภทใด</p> <p>ก. จารีต</p> <p>ข. กฎหมาย</p> <p>ค. กฎของสังคม</p> <p>ง. วิถีชาวบ้าน</p> <p>34. การกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดจารีต</p> <p>ก. การสวมรองเท้าเข้าวัด</p> <p>ข. การใส่ชุดสีแดงไปงานศพ</p> <p>ค. การขโมยของในห้างสรรพสินค้า</p> <p>ง. การทอดทิ้งไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่า</p> <p>35. “อภิสิทธิ์เป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีความตั้งใจในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี” ข้อความข้างต้นแสดงถึงอะไร</p> <p>ก. บทบาทและหน้าที่</p> <p>ข. บทบาทและสถานภาพ</p> <p>ค. บทบาทและการควบคุมทางสังคม</p> <p>ง. หน้าที่และการควบคุมทางสังคม</p>	<p>36. ประเพณีใดที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพเกษตรกรรม</p> <p>ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ</p> <p>ข. ประเพณีรับบัวโยนบัว</p> <p>ค. ประเพณีตักบาตรดอกไม้อ</p> <p>ง. ประเพณีสารทเดือนสิบ</p> <p>37. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน</p> <p>ก. ประเพณีเป็ง - ภาคเหนือ</p> <p>ข. ประเพณีผูกเสี่ยว - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>ค. ประเพณีตานก๋วยสลาก - ภาคกลาง</p> <p>ง. ประเพณีชักพระ - ภาคใต้</p> <p>38. ภูมิปัญญาข้อใดที่ไม่จัดเป็นภูมิปัญญาไทย</p> <p>ก. การฝังเข็ม</p> <p>ข. ตำรับยาสมุนไพร</p> <p>ค. การนวดแผนโบราณ</p> <p>ง. การทอผ้าไหมมัดหมี่</p> <p>39. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในอดีตของไทยใช้วิธีการใดมากที่สุด</p> <p>ก. การเขียนเป็นตำรา</p> <p>ข. การบอกเล่าปากต่อปาก</p> <p>ค. การบันทึกทางประวัติศาสตร์</p> <p>ง. การถ่ายทอดโดยการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ</p> <p>40. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย</p> <p>ก. พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ส่งออก</p> <p>ข. รวบรวม จัดแสดง ส่งออก</p> <p>ค. ค้นคว้า เผยแพร่ แต่งเติมให้เข้ากับยุคสมัย</p> <p>ง. ค้นคว้า รณรงค์สืบสาน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ</p>
---	---